

คู่มือออนไลน์

(5 สิงหาคม 2559)

โดย ธรรมาธิปติ

ดวงของคนที่ชอบเลี้ยงดวง ต้องระวังพลาดพลั้งเสียหายนด้วย

สวัสดิ์ศรีรับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ ลับดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า วรินทร์ เกิดวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2515 เวลา 16.30 น. กทม เพศหญิง

ดวงชะตาของคุณวรินทร์ เป็นดวงชะตาที่ไม่ต้องต่อสู้ หรือ มีอุปสรรคในชีวิตมากมายจนต้องต่อสู้ ฟันฝ่า คุณมีโชคเกณฑ์ที่ดีหลายโชค แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีโชคเกณฑ์ร้ายที่คอยบั่นทอนความดีของ โชคเกณฑ์ที่ดีของคุณให้ลดทอนความดีลงไปด้วย

อาจจะเรียกได้ว่า บุญมี แต่กรรมบัง

คุณมีโชคเกณฑ์ที่ดีที่เรียกว่า ลักขมีโชค ที่เป็นตัวผลักดัน ส่งเสริม และหนุนส่งตัวคุณ แต่ก็มี โชคเกณฑ์ร้ายระหว่างดาวเสาร์(๗) และ ดาวอังคาร(๓) เป็นตัวบั่นทอน

ดวงชะตาแบบนี้ แม้ยามที่มีโชคตก และ ประสบความสำเร็จมากๆ ก็อย่าได้หลง ต้องเผื่อใจไว้ เสมอว่า อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นอย่างไม่คาดฝันได้เสมอ

แต่ครั้นเมื่อถึงยามตกอับ ก็อย่าได้ท้อถอยเป็นอันขาด

คำถามแรก ดวงต้องทำอะไรถึงจะรุ่ง

ดวงดาวที่เด่น และให้คุณแก่คุณนรินทร์ เป็นดาวเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร การใช้ภาษา การใช้ ความรู้สติปัญญา คาดว่า คุณน่าจะจบการศึกษาสูงพอสมควร

เมื่อพิจารณาจากดวงดาวแล้ว คุณน่าจะทำงานเกี่ยวเอกสาร การใช้คำพูด การใช้ภาษาเป็นหลัก เช่น อาชีพครู เลขานุการ บัญชี ทนายความ

แต่เนื่องจากดวงดาวในด้านร้ายที่เข้ามาขัด จึงทำให้คุณไม่ชอบทำงานประจำนั่งโต๊ะ หากคุณ ทำงานเกี่ยวกับครู เลขานุการ หรือ บัญชี ก็อาจจะทำให้คุณไม่มีความสุข ยกเว้นว่า หากคุณทำงาน ทนายความก็อาจจะช่วยให้คุณทำงานไปได้อย่างราบรื่น

ในขณะเดียวกัน คุณก็สามารถทำงานด้านการเลี้ยงโชค การลงทุน ซึ่งเข้าใจว่า อาจจะเกี่ยวเนื่อง กับพวกการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เพราะคุณเป็นคนใจนักเลง กล้าได้กล้าเสีย และ ชอบเลี้ยงโชค ซึ่งเป็นจุดที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินของคุณได้ ต้องระมัดระวังด้วย

แต่อย่างทีบอกไปข้างต้นว่า คุณมีเกณฑ์ร้ายที่คอยทำร้ายให้เสียหายอย่างคาดไม่ถึงได้ จึงไม่แนะนำให้ลงทุนแบบที่เสี่ยงมาก หรือ ลงทุนแบบหมดหน้าคัก ควรจะเผื่อใจเอาไว้บ้าง ในกรณีที่เกิดความเสียหาย

คำถามที่สอง ทำงานมาเกือบ 20 ปี ไม่มีเงินเก็บ

อย่างที่ผมได้พยากรณ์ไปข้างต้นว่า คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องความเสียหาย วิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด

ในขณะเดียวกัน ดูเหมือนว่า คุณเป็นคนใช้เงินเก่ง ทั่วๆที่คุณก็มีผู้อุปถัมภ์ดีพอสมควร แต่บางทีก็อาจจะไม่เพียงพอกับเงินที่ไหลออก หรือ การใช้เงินของคุณก็ได้

จึงขอแนะนำให้คุณระมัดระวังการใช้เงิน ไม่ประมาท รวมทั้ง ห้ามเด็ดขาดในการค้ำประกันใครก็ตาม การให้คนอื่นกู้ยืมเงิน และ ห้ามเล่นแชร์เด็ดขาด

คำถามสุดท้าย ลงทุนได้มัยช่วงนี้

ตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ดวงชะตาในด้านการเงินของคุณไม่สู้ดีนัก ต้องมีรายจ่ายมาก จนกระทั่งเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 เรื่อยมา เกิดความเสียหายอย่างไม่คาดคิด มีรายจ่ายมาก กับคุณอย่างไม่ขาดสาย

ต้องรอให้ผ่านเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ไปเสียก่อน ซึ่งหมายถึงพ้นวันเกิดของคุณไปก่อนด้วย คุณถึงจะพ้นจากความเสียหายที่ไม่คาดคิดไปได้บ้าง

แต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ขอให้ระมัดระวังการถูกน้ำร้อนลวก ไฟไหม้ หรือ ทานอาหารแล้วเกิดสำแดงไว้ด้วย

ต่อคำถามที่ว่าลงทุนได้มัย ผมคิดว่าน่าจะหมายถึง การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหลังวันเกิดไปแล้ว น่าจะดีขึ้น แต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องที่ผมได้เตือนไปข้างต้นด้วย เพราะอาจจะสร้างผลร้ายให้แก่คุณจนเสียเครดิตความเชื่อถือ จนอาจจะถึงขั้นถูกฟ้องร้องเป็นคดีความได้

แต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่า คุณบอกว่า ทำงานมา 20 ปีไม่มีเงินเก็บ แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนครับ ไม่แนะนำในการกู้เงินมาลงทุนอย่างเด็ดขาดนะครับ

ก็ขอให้คุณ โชคดี

สุดท้ายก็ขอให้ คุณวรินทร์ ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ทุกท่านครับ

หรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathihti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งจะเป็นคิวของคุณ วิฑูรย์ ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนตะลอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ ครับ)

